

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**

*Kính thưa các quý vị đại biểu và bà con cô bác cử tri!*

Tôi tên là: **ĐÀO THỊ LANH**; 49 tuổi; hiện đang cư trú tại khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Chức vụ và đơn vị công tác đang đảm nhiệm: Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước

Quá trình công tác: Hơn 30 năm gắn bó với mảnh đất Đồng Xoài, Bình Phước; 28 năm tham gia công tác Đảng, đoàn thể từ Huyện đoàn Đồng Phú, tỉnh Sông Bé đến Bí thư Thị đoàn Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Sau đó chuyển về Ban Tuyên giáo Thị ủy Đồng Xoài hơn 11 năm, tham gia Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài 3 khóa; năm 2015 được tin nhiệm bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước và chuyển về công tác tại Hội Nông dân tỉnh cho đến nay. Đồng thời bản thân tôi cũng đã tham gia làm đại biểu HĐND tỉnh 3 khóa (từ năm 2004 đến nay); 28 năm công tác bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thành tích cao nhất là được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2013).

*Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cô bác cử tri!*

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bản thân tôi với trách nhiệm là đại biểu HĐND khóa IX cũng đã có nhiều cố gắng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu; tôi đã tham dự khá đầy đủ các kỳ tiếp xúc cử tri; trong việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng, với trách nhiệm Tổ phó Tổ đại biểu tôi cũng thực hiện kịp thời và thường xuyên; tích cực trong việc tham gia ý kiến xây dựng Nghị quyết HĐND và tham gia đầy đủ, tích cực trong các hoạt động giám sát của HĐND, các ban HĐND tỉnh. Ở vị trí công tác của mình, tôi luôn cố gắng theo dõi và trao đổi đôn đốc các cơ quan chức năng trong xem xét, trả lời ý kiến cử tri quan tâm.

Tuy nhiên, do thành phố Đồng Xoài là thành phố trẻ, mới phát triển, còn rất nhiều công trình, thiết chế cần được đầu tư, xây dựng, trong khi mức sống của các hộ dân trên địa bàn không đồng đều; đời sống của một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn, nhất là những hộ sản xuất nông nghiệp thuần túy. Bên cạnh đó, trong những năm qua, Đồng Xoài còn là nơi được triển khai thực hiện nhiều dự án, có nhiều dự án đã đi vào hoạt động, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, song bên cạnh đó cũng còn những dự án dở dang, kéo dài làm ảnh hưởng tới sinh hoạt và đời sống của một bộ phận nhân dân trong

vùng quy hoạch. Mặc dù, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh, thành phố đến các xã, phường đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều, nhưng hiện nay do nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, dẫn đến một số công trình an sinh xã hội quy mô lớn đang cần kêu gọi những nguồn lực đầu tư lớn hơn để đáp ứng mong mỏi của cô bác cử tri.

### ***Thưa cử tri!***

Hôm nay, tôi tiếp tục được cử tri nơi cư trú và cơ quan công tác giới thiệu tái ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thuộc đơn vị bầu cử số 02 của thành phố Đồng Xoài gồm các phường: Tân Bình, Tân Phú, Tiến Thành và xã Tân Thành.

Với trách nhiệm của một người đảng viên, được tin nhiệm giới thiệu tái ứng cử HĐND tỉnh khóa X; thời gian tới, bản thân tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, chú ý nâng cao năng lực thực tiễn, cải tiến phương pháp công tác, tiếp tục cùng với Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn bàn bạc, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh đưa ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc, khó khăn của cử tri trên địa bàn.

Trong phạm vi, quyền hạn của mình và nếu được cử tri tin nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa X, tôi sẽ luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác hiện tại và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác, cụ thể như sau:

*Thứ nhất*, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tham dự đầy đủ các hoạt động của HĐND tỉnh để tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

*Thứ hai*, với trách nhiệm người đứng đầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, tôi sẽ thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân; những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của nông dân; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện một số chính sách của tỉnh liên quan việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới để báo cáo với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sản xuất nông nghiệp sạch; xây dựng các mô hình nông nghiệp đô thị và xây dựng sản phẩm Ocop cho nông sản của nông dân thành phố, chi tổ hội nghề nghiệp, chủ trang trại, hợp tác xã.

- Tổ chức các phong trào thi đua trong hội viên nông dân toàn tỉnh nhằm khuyến khích nông dân thay đổi tư duy sản xuất; tích cực tham gia các mô hình liên kết sản xuất. Vận động nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có uy tín làm nòng cốt để hỗ trợ các hộ nông dân có sản xuất cùng loại sản phẩm tổ chức lại sản xuất theo hướng từ hộ nhỏ lẻ, sang liên kết sản xuất nhóm hộ để hình thành các chi hội nghề nghiệp, hợp tác xã khi có đủ điều kiện.

- Mỗi năm thực hiện 30 dự án liên kết phát triển sản xuất theo nhóm hộ từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp, Sở Khoa học Công nghệ và Sở Công Thương cấp chứng nhận đạt chuẩn Vietgap; Global Gap và chứng nhận hữu cơ; hỗ trợ dán nhãn sản phẩm và tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm đạt chuẩn; xây dựng hồ sơ đề nghị chứng nhận Ocop cho sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân thực hiện theo quy trình sản xuất sạch. Tập huấn về phương pháp phát triển sản phẩm, các bước phát triển sản phẩm, bao bì sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Chỉ đạo các cấp Hội Nông dân chủ động phối hợp với các doanh nghiệp thu mua nông sản hỗ trợ hội viên nông dân ở các chi tổ hội nghề nghiệp, hợp tác xã ... kết nối xây dựng chuỗi, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Tư vấn cho các chi, tổ hội nghề nghiệp, hợp tác xã trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm.

- Vận động các doanh nghiệp, chủ trang trại, hợp tác xã phối hợp xây dựng các cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm được chứng nhận Ocop của tỉnh Bình Phước.

*Thứ 3, đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.*

Là người sinh sống và công tác lâu năm tại thành phố Đồng Xoài, tôi luôn yêu mến con người, mảnh đất, nếp sống và văn hóa của cử tri và Nhân dân nơi đây và luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể trong khả năng của bản thân nhằm xây dựng thành phố Đồng Xoài ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.

Với tinh thần trên, tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được kế hoạch của mình trong thời gian tới.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con cử tri và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

***Xin trân trọng cảm ơn!***